

..โอวาทธรรมหลวงปู่เปลี่ยน ปัญญาปทีโป เช้าวันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559..

..ขอเจริญพรคณะศรัทธาญาติโยมทั้งหลาย ที่ตั้งใจใฝ่หาความพ้นทุกข์อย่างมีความสุข ตามหลักพระศาสนา จึงได้ชวนขวายนาวัดธุดาธำเนกแจกทาน อาหารการกินก็ดี เครื่องดูแลบำรุงรักษาของใช้ต่างๆ เพื่อมาดูแลรักษารูปกายที่ได้เกิดมาให้ความแข็งแรง ทางด้านจิตใจก็มีการฝึกฝนอบรมสติปัญญาบัตินี้การสร้างสมอบรมสติปัญญาให้มีความเฉลียวฉลาดรู้จักทางถูกทางผิด เราจะได้แก้ไขปัญญา เรียกว่าการเจริญภาวนาอบรมจิตใจ เหตุฉะนั้นความสุขของคฤหัสถ์นั้นมี 4 อย่าง 1.สุขเกิดจากการมีทรัพย์สมบัติ เครื่องบำรุงบำเรอดูแลรักษาร่างกายของคนเราให้สะดวกสบายบริบูรณ์ 2.สุขเกิดจากการมีทรัพย์บริโภค ทรัพย์เงินทองสิ่งของเครื่องอำนวยความสะดวกทั้งหลาย การจับจ่ายทรัพย์ในทางที่ถูก 3.สุขจากการไม่มีหนี้สิน สะดวกสบายในการใช้จ่ายทรัพย์บริโภค 4.สุขจากการงานอันปราศจากโทษ มีความสบายใจเพราะไม่มีโทษทางกาย วาจาใจ เป็นผู้ที่มีศีลดีอยู่แล้ว ทั้งศีลห้าและศีลแปด มีศีลาจารวัตรอันงดงาม คุณน้ำตาก็สดใสสวยสดงดงาม ด้านจิตใจก็ไม่มีโทษ ไม่มีกรรม โทสะ โมหะ ก็เข้าใจด้วยสติปัญญาของตนเอง ไม่ทุกข์ มีสติปัญญาคอยควบคุมดูแลจิตใจ ให้ตั้งอยู่ในคุณงามความดีตามหลักศีลธรรม ก็จะมีมีความสุขความสบายเกิดขึ้น ไปที่ไหนๆ นึกถึงคุณงามความดีก็สุขใจ ที่ได้สั่งวรปธานระวังสำรวมกาย วาจา ใจ ตามหลักศีลธรรม เรียกว่าเป็นคนพัฒนาตนเอง ให้ทันสมัย ก็คือ มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด แลลมควมว่องไว ตั้งอยู่ในคุณงามความดี..

..ไม่ว่าญาติโยมหรือพระภิกษุสงฆ์ก็เหมือนกัน เรียกว่ามีที่พึ่งอันประเสริฐ เป็นมนุษย์ผู้ประเสริฐ ดังนั้นเมื่อเราเกิดมา เข้าวัดเข้าวาฟังธรรมจำศีลอยู่เสมอ สร้างบุญสร้างผลประโยชน์ให้เกิดแก่ตน เพิ่มบุญญาบารมีของตนให้เจริญขึ้นไปเรื่อยๆ จนถึงที่สุดคือเมืองนิพพานที่เป็นจุดมุ่งหมายที่ตั้งปณิธานเอาไว้ พระนิพพานเป็นแดนเกษมสันต์ไม่มีความโศกเศร้าเสียใจมัวหมอง ให้เกิดในกายวาจาใจของบุคคลนั้น ให้ตั้งหลักเอาไว้ยังไม่ถึงก็ไม่เป็นไร ให้ตั้งหลักเอาไว้ว่าเป็นจุดมุ่งหมายที่มีความสุขที่สุด ที่จะได้รับผลประโยชน์มากที่สุด ตามหลักพระพุทธศาสนา ตั้งแต่การปฏิบัติขั้นต้น ท่ามกลาง จนไปถึงสูงสุดมีศีล สมาธิ ปัญญา จึงเรียกว่าเป็นการภาวนา พัฒนาตนเองได้ไม่ว่าหญิงหรือชาย ไม่ว่าพระเจ้าพระสงฆ์หรือญาติโยมก็สามารถพัฒนาตนเองไปสู่จุดมุ่งหมายที่เราตั้งเอาไว้ ไม่ใช่แต่จะเป็นพระภิกษุเท่านั้นที่จะรู้ได้ ญาติโยมก็สามารถปฏิบัติได้ตามกำลังความสามารถที่จะละกิเลสได้เป็นขั้นเป็นตอน ก็สามารถที่จะบรรลุเห็นสัจธรรมของจริงได้ เมื่อเราได้ทำคุณงามความดีก็จะทำให้เกิดปิติความยินดีในการทำความดีที่ตนเองมีอยู่ และได้สร้างเอาไว้ ใจก็เลยมีความสุข เมื่อเรามีความสุขแล้ว เราก็สามารถแผ่เมตตาไปให้สัตว์โลกทั้งหลายที่ตกทุกข์ได้ยากลวงลัษณ์ไปให้เขาได้อนุโมทนาได้รับส่วนบุญส่วนกุศล การเปล่งเสียงอนุโมทนาสาธุก็เป็นบุญ บุญสำเร็จได้ด้วย

อนุโมทนา บุญสำเร็จได้ด้วยการขวนขวาย เข้าวัดเข้าวา ทำบุญทำทาน เข้าวัดฟังธรรม นั่งสมาธิเจริญจิตต  
ภาวนา ใครที่ไม่เคยทำก็ชักชวนกัน เรียกว่าบุญสำเร็จได้ด้วยการขวนขวาย..

..ก็ขออำนาจอวยพรให้ทุกท่าน ให้มีดวงตาเห็นธรรมนำตนเองให้พ้นจากกองทุกข์ ให้มีความสุขยิ่งขึ้นไป  
ทุกท่านทุกคนเทอญ..ขอเจริญพร..